
   

 

 
 
 

  
   

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
     

   
    

     
      

    
     

   
    

      
 

  
 

  
   

  
 

   
 

  

  
           

        
 

  
    

 
      
       
         

 

      
      

      
 

     

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

MERTHYR TUDFUL 

MERTHYR TYDFIL 
County Borough Council 

FFORWM CYLLIDEB YSGOLION 
Dydd Mawrth, Ionawr 23ain 2024 

(Canolfan Ddinesig) 

PRESENNOL: 

YN BRESENNOL: 

N O D I A D A U 

Stuart James (Afon Taf) - Cadeirydd 
Sarah Hopkins (Blessed Carlo Acutis) 
Sarah Townsin (Coed Y Dderwen) 
Rhiannon Stephens-Davies (Ysgol Arbennig Greenfield) 
Anna Morris (Ysgol Gynradd Gymunedol Heolgerrig) 
Simone Roden (Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen) 
Alwen Bowen (Ysgol Rhyd Y Grug) 
Laurence Matuszczyk (Ysgol Gynradd Edwardsville) 
Mike O'Neill (Ysgol Uwchradd Pen Y Dre) 
Garhard Williams (Cynrychiolydd yr Undeb) 
Anthony Lewis (Pennaeth Cynllunio Ysgolion, Cymorth ac Adnoddau) 
Y Cynghorydd Andrew Barry (Cabinet Portffolio ar gyfer Llywodraethu ac 
Adnoddau) 
Liam Hull (Prif Swyddog Cyllid) 

Joanna Lewis (Rheolwr LMS) 
Gary Winston (Clerc y Fforwm) 
Louise Ballinger (Cyfrifydd Addysg) 
Paul Davies (Credydwyr) 
David Jones (Cyflogres) 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

1. Croeso/ymddiheuriadau 
Croesawodd y Cadeirydd bawb, a nodwyd bod ymddiheuriadau am absenoldeb wedi dod i law Mr K 
Maher, Mr D Anstee, Mr O Morgan, Mr P Phillips a Ms S Walker. 

2. Munudau 
Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfodydd canlynol fel rhai cywir: 

• Rhagfyr 5ed 2023 - Fforwm Cyllideb Ysgolion 
• Ionawr 11eg 2024 – Fforwm Cyllideb Ysgolion 
• Ionawr 15fed 2024 – Gweithgor Fforwm Cyllideb Ysgolion 

3. Materion yn codi o'r cofnodion 
3.01 Fforwm Cyllideb Ysgolion – Ionawr 11eg 2024 

Nodwyd bod y drafodaeth yn eitem 1 wedi'i chymryd gan LH ac nid LM. 

4. Cytundebau Lefel Gwasanaeth 2024-2027 

Tudalen 1 o 9 



   

 

  

         
         

 
  

       
 

           
           
               

          
  

             
     

  
 

  
   

 
   
   

 
  

      
 

            
                 

            
          

         
 

                
    

        
 

          
 

 
               
      
       

  
 

                 
         

       
 

               

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

AL: Yn dilyn y sylwadau a dderbyniwyd yng Nghyfarfodydd Gweithgor Fforwm Ysgolion blaenorol, 
cyflwynir papur sy'n amlinellu'r camau a gymerwyd i fynd i'r afael â'r materion a godwyd. 

Ymholiadau Cyffredinol 
• Mae'r holl wasanaethau wedi adolygu a diweddaru eu prosesau presennol yn y CLG a 

gofnodwyd. 
• Mae cymal safonol i'w gynnwys ym mhob un o'r Awdurdodau Datblygu Rhanbarthol wedi'i 

ddrafftio i fynd i'r afael â'r pryder ynghylch darparu gwasanaethau sy'n is na'r safon y 
cytunwyd arni p'un ai oherwydd prinder staff neu am resymau eraill a'r hyn sydd i'w ddisgwyl 
o ran blaenoriaethu adnoddau ac a ellid cymhwyso unrhyw ad-daliad neu gosbau ariannol er 
budd ysgolion. 

• Yn dilyn adborth a dderbyniwyd ar ôl Cyfarfod Fforwm y Gyllideb (Rhagfyr 5ed), gwnaed y 
gwelliannau y gofynnwyd amdanynt i'r cymalau ac fe'u cytunwyd gyda Thîm Rheoli 
Corfforaethol y Cyngor. 

Ymholiadau Penodol 
Nodwyd y sylwadau a'r ymatebion i CLG penodol. 

CLG a ddewiswyd ar gyfer Adolygiad Gweithgor 
Nodwyd y sylwadau a'r ymatebion i'r CLG priodol. 

Llywodraethu CLG 
Nododd y trefniadau rheoli contract a awgrymir ar gyfer y CLG 2024-2027. 

SR: Yn y Cyfarfod Gweithgor gyda'r Gwasanaethau Eiddo, cawsom atodiad a oedd yn rhestru 
pwy oedd yn gyfrifol am feysydd cynnal a chadw penodol. Yn dilyn y cyfarfod rwyf wedi 
gwirio'r rhestr yn erbyn Canllawiau CIPFA a oedd gennym ac mae'n ymddangos bod 
anghysondebau a dylai'r ALl fod yn gyfrifol am fwy o feysydd. 

AL: Gallaf ofyn i'r rhestr gael ei gwirio a byddwn yn ddiolchgar am unrhyw enghreifftiau penodol. 

SR: Mae yna hefyd y cwestiwn a yw'r cyfrifoldeb yn gorwedd gyda'r ysgol, ydyn ni'n cael yr 
arian ar ei gyfer? 

AL: Mae'r cyllid ynghlwm wrth y cyfrifoldeb a gellir edrych ar hynny. 

SJ: Hyd nes y cawn y wybodaeth honno, byddai'n anodd cytuno i lofnodi'r CLG hwnnw 
heddiw. 

AB: A oes rheolwr ar gyfer pob CLG a pham na chafodd hyn ei godi cyn heddiw? 
SR: Fe'i trafodwyd yn y Gweithgor ond rwy'n cwestiynu'r wybodaeth a roddwyd i ni. 
AL: Mae'r CLG yn cael eu rheoli gan arweinydd y gwasanaeth, ac maent wedi mynychu 

Cyfarfodydd Gweithgor. 

AB: Mae hynny'n iawn ond mae angen i ni allu dysgu gwersi a sicrhau y gall ein strwythurau 
ddelio â materion cyn i ni gyrraedd y cam hwn. 

LH: Mae strwythurau ar waith nawr i ddelio ag unrhyw bryderon. 

SH: Mae'n ymddangos bod ein dwylo wedi'u clymu â rhai o'r CLG. Rydym wedi bod yn poeni 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

am gost atgyweiriadau a chynnal a chadw ers amser maith. 
AB: Mae caffael yn fater mawr ac mae angen adborth arno am unrhyw faterion. 

SR: Mae wedi cael ei fwydo yn ôl, ond y cyfan a ddywedir wrthym yw bod y taliadau yn unol â 
chaffael a'r amserlen gyfraddau. 

AL: Yr esboniad a roddwyd oedd bod atgyweiriadau cyflym yn ymateb brys, ac mae'r gwaith yn 
cael ei dendro yn unol â'r cyfraddau y cytunwyd arnynt. Mae cyfle o 5 diwrnod i holi 
anfoneb a fydd yn cael ei threialu. Gall ysgolion fynd y tu allan i'r CLG eu hunain, ond mae 
angen iddynt fod yn gwbl ymwybodol o'r risgiau a'r gwiriadau y mae angen eu cynnal. 

SR: Gyda gwaith atgyweirio cyflym, dim ond pan fyddwn yn cael yr anfoneb y gwyddom am y 
gost neu'r taliad a gymerwyd. Ni allwch ofyn am bris pan fydd y gwaith eisoes wedi'i 
wneud. 

AL: Dylid defnyddio ymateb cyflym ar gyfer gwaith brys sydd ei angen ar frys yn unig. Nid ydym 
yn cael dyfynbrisiau ar gyfer y math hwnnw o swydd gan fod angen iddi fod yn syth. Mae 
proses i wirio bod y gwaith yn cael ei wneud yn iawn ac yn unol â'r amserlen cyfraddau ar 
sail sampl o 10%. Mae'n ymddangos nad oedd pob Pennaeth yn ymwybodol o'r gwiriadau 
sy'n cael eu cynnal, felly mae Chris wedi cadarnhau y bydd hyn yn cael sylw drwy wneud 
Penaethiaid yn ymwybodol pan fydd y gwiriadau'n digwydd i ddarparu gwelededd i'r broses 
hon. 

AB: Mae'n bryder ac rwy'n deall nad yw'r ysgolion wedi bod yn hapus. Ni ddylem fod yn talu 
prisiau afresymol am waith syml, a byddaf yn trafod gyda Caffael. Mae'r cwmnïau hyn mewn 
sefyllfa freintiedig gan wybod eu bod yn sicr o gael eu talu ac mae hynny'n bwysig iawn, 
dylen nhw ddefnyddio hynny i sicrhau bod eu prisiau yn gostwng. 

AL: Mae'r amserlen cyfraddau wedi'i tendro a dim ond un o ddau gyflenwr y gall Gwasanaethau 
Eiddo eu defnyddio yn unol â'r contract, ond gallai ysgolion ddefnyddio cyflenwyr eraill eu 
hunain i geisio gwell gwerth ar yr amod bod gwahanol wiriadau ar waith i sicrhau y gall 
ysgolion reoli'r gwaith yn cydymffurfio. 

SH: Hyd yn oed gydag atgyweiriadau cyflym, nid yw swyddi fel arfer yn cael eu cwblhau ar yr 
ymweliad cyntaf.  Nid oes ganddyn nhw'r deunyddiau ar y fan ac mae angen iddyn nhw ddod 
yn ôl yn ddiweddarach felly alla i ddim gweld sut na allwn ni gael syniad o'r pris. 

LM: Mae llawer o faterion, mewn Cyfarfod Cadeiryddion ac Is-gyfarfod roedd gennym staff 
Gwasanaethau Eiddo yno a chodi mater problemau gyda gatiau electronig. Nid yw'n 
ymddangos bod unrhyw beth wedi newid ac mae problem sylfaenol gyda'r gwasanaeth. 

AL: Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn tendro ar gyfer contract gatiau electronig newydd. 

SR: Pe bai 10% o’r gwaith yn cael eu gwirio, byddent yn codi'r materion hyn ond nid yw'n 
digwydd. 

AL: Trafodwyd yr arolygon boddhad CLG hefyd y gellid eu cwblhau ar ôl pob swydd ond nid yw 
hyn wedi'i wneud ac felly mae Chris wedi cytuno i fynd i'r afael â hyn trwy ofyn iddynt gael 
eu cwblhau'n chwarterol. 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

LM: Byddaf yn mynd yn ôl i'm hysgolion ac yn gofyn i'r Penaethiaid pam nad ydynt yn llenwi'r 
holiadur ac yn bwydo'r materion hyn yn ôl. 

LH: Os oes gennym ymddiriedaeth rhwng yr ysgolion a'r gwasanaeth, gallwn fynd i'r afael â'r 
materion hyn a chael yr SLAs hyn yn iawn. 

SR: Yr elfen gost yw'r pwysicaf i mi, mae gen i berthynas dda gyda Chris, ac mae e wastad wrth 
law i gefnogi.  Dyma'r mecanwaith cost sef y broblem, ac y mae angen mynd i'r afael â hi. 

SJ: Yn seiliedig ar y trafodaethau hyn, rydym yn cytuno na allwn lofnodi'r CLG Gwasanaethau 
Eiddo heddiw a bydd angen gohirio penderfyniad. 

Cytunwyd gohirio'r Gwasanaethau Eiddo i'r cyfarfod nesaf. 

Credydwyr CLG / CLG Cyflogres - IR35 Cymorth 
Ymunodd Paul Davies (Credydwyr) a David Jones (Cyflogres) â'r cyfarfod i drafod yr uchod. 

AL: Rydym wedi diweddaru'r CLG i adlewyrchu canllawiau'r llywodraeth a darparu cefnogaeth ac 
arweiniad i ysgolion wrth gwblhau ffurflen IR35. Mae gwybodaeth wedi'i chylchredeg sy'n 
dangos nifer yr ysgolion sydd wedi cynnal gwiriadau dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 
Cynhaliwyd cyfanswm o 26 o wiriadau gan 11 ysgol, a phob un o'r rhain yn arwain at 
anfoneb yn cael ei thalu. Rwy'n credu mai dim ond un siec arall sydd wedi bod gan ysgol y 
mae'n ofynnol ei thalu drwy'r gyflogres. 

AC: Roedd fy Ngherc yn ei chael hi'n heriol iawn i'w gwblhau ac nid wyf yn credu bod gan 
ysgolion y lefel arbenigedd i'w chwblhau. A yw'n bosibl i'r ALl gwblhau ar ran yr ysgol? 

RSD: Rydym yn ffodus ac mae gennym Reolwr Busnes sy'n gwneud hyn, efallai na fydd gan 
ysgolion eraill y staff i'w gefnogi. 

PD: Mae'r CLG newydd yn cynnig cyngor a chefnogaeth nad oedd yn y CLG blaenorol. Newidiodd 
y rheoliadau ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae'r canllawiau'n nodi mai cyfrifoldeb y llogwr 
yw llenwi'r ffurflen, ond gallwn gynnig cymorth. 

SR: Rydym yn gwybod mai ein cyfrifoldeb ni ydyw, ond hoffem i'r CLG gwmpasu hyn. Gallwn 
ateb unrhyw ymholiadau, ond gallai'r ALl gwblhau. Dyma beth ddigwyddodd o'r blaen 
felly alla i ddim gweld pam na allai nawr. 

PD: Nid oes unrhyw dystiolaeth ein bod ni wedi gwneud hyn. Does dim byd ar ffeil i Ynysowen. 

SR: Fe wnaethom eu hanfon at Huw, ac ymdriniwyd â nhw. 

DJ: Y broblem yw bod angen gwneud pob gwiriad yn unigol gan y gallai'r gwasanaeth sy'n cael ei 
ddarparu fod yn wahanol. 

SR: Rydym yn prynu CLG i gael yr arbenigedd i'n cefnogi. Nid yw ysgolion yn hyderus wrth 
ddelio â hyn, roedd gennym broses o'r blaen a oedd yn ein cefnogi'n llawn gyda hyn. 

DJ: Dim ond y cleient fyddai'n meddu ar yr holl wybodaeth sydd ei hangen i gwblhau'r ffurflen a 
dyna pam mae angen iddynt ei chwblhau. Rwy'n gwerthfawrogi bod yr hyfforddiant dros 
gymhlethu'r mater, ond byddem ar gael i gynnig cefnogaeth. 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

AL: Mae ysgolion yn gwneud hyn ar hyn o bryd ac mae yna gynnig cefnogaeth. 

SJ: Mae'n ymddangos bod ysgolion yn ei chael hi'n anodd, mae rhai yn ffodus o gael staff y 
gallant eu defnyddio i wneud hyn, ond nid yw eraill yn gwneud hynny. 

AB: A oes angen CLG arnom sy'n cynnig gwahanol lefelau o gefnogaeth? 
SJ: Dydw i ddim yn credu bod angen i ni wneud hynny, ond dim ond y gefnogaeth sydd ei 

hangen arnom o'r blaen. 

PD: Ni wnaeth Huw fel rhan o'r CLG, efallai ei fod wedi gwneud rhywbeth ar ei liwt ei hun ond 
does dim tystiolaeth o hyn ac nid oes gennym y staff na'r arbenigedd i wneud hynny nawr. 
Pe bai'n rhaid i ni wneud hynny ar gyfer pob ysgol, byddai'n broblem i mi. 

SR: Mae angen i'n CLG esblygu i ddiwallu anghenion ysgolion, mae'r un peth yn wir am y 
Gwasanaethau Eiddo gan nad ydynt yn cynnwys unrhyw beth ar gyfer technoleg ysgol 
newydd fel gwresogi ffynhonnell ddaear. 

LH: Mae angen i'r CLG esblygu ond gall hefyd arwain at gynnydd mewn costau. Gallwn edrych ar 
hyn os ydych yn dymuno. 

DJ: Mae'r CLG Gwasanaethau Eiddo yn wahanol, gan fod Gwasanaethau Eiddo yn ymgysylltu â'r 
cyflenwyr a'r gosodwyr ym mhob contract yn eich enghraifft, tra byddai contractau yr 
ymdrinnir â nhw o dan IR35 yn lle mae'r ysgol wedi ymgysylltu â'r gweithiwr 

SJ: A ydym yn gwybod faint o waith sydd gyda IR35, mae hynny'n bwysig. 
AL: Mae 26 o wiriadau wedi cael eu cynnal ar draws pob ysgol dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Cafodd y rhain eu gwneud gan ysgolion a'u rhannu gyda Chredydwyr i gefnogi talu anfoneb. 
Mae'r ALl yn teimlo y byddai'r cynnig o gymorth a gynhwysir yn y CLG diwygiedig yn ddigonol 
i ysgolion gwblhau gwiriadau IR35 fel y darperir arweiniad/cymorth wrth law i helpu. Mae 
hyn yn mynd y tu hwnt i'r hyn a gynigir ar hyn o bryd. Pe gallem ddatrys materion pryd y 
mae angen i ysgolion gwblhau'r gwiriadau p'un a allai cyflenwyr helpu.  Rwy'n gwybod bod JL 
wedi helpu ysgolion gyda hyn. 

AC: A yw hynny'n deg ar JL? 
AL: Nid wyf yn awgrymu bod JL yn delio ag ef, ond mae hi wedi cefnogi ysgolion o'r blaen a nawr 

mae angen i ni ei adeiladu i'r CLG a ddylai fod yn cynnig cefnogaeth/arweiniad. 

JL: Rwyf wedi cefnogi rhai ysgolion ac unwaith y byddwch yn mynd drwy'r broses unwaith y byddant 
yn ymddangos yn fwy hyderus wrth wneud y gwiriadau. 

LM: Ai problem ysgol yn unig yw hon, neu a oes gan yr ALl yr un materion? 
JL: Mae'n ofynnol i reolwyr cyllideb eu cwblhau os ydynt yn defnyddio'r gwasanaethau hyn. 

SR: Dydw i ddim yn gweld pam y dylem fod yn prynu rhywbeth nad yw'n darparu'r hyn yr ydym 
ei eisiau. Mae angen eglurder ynghylch pwy sy'n gyfrifol a phryd y mae angen gwiriadau 
llawn ai peidio. 

LH: A fyddech chi'n ystyried cytuno ar y ddau CLG a delio â hyn fel mater ar wahân? 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

SR: Dydw i ddim yn hapus am gytuno ar CLG heb wybod sut y bydd y mater hwn yn cael sylw. 

AL: Gallem gytuno ar yr CLG mewn egwyddor, yn amodol ar drafodaethau pellach ar IR35? 

DJ: Faint o ysgolion wnaeth gynnal archwiliad mewn gwirionedd?  Nid yw'n rhy anodd. 
MO’N: Rwy'n cytuno, nid wyf erioed wedi cael problemau. Nid yw mor anodd ag y mae'n 

ymddangos, mae teclyn ar-lein CThEM yn mynd drwy'r broses. 

AC: Efallai pe bai gennym siart llif ac arweiniad pan fydd angen siec efallai y bydd yn helpu. 
Mae angen hyfforddiant ychwanegol hefyd. 

SJ: Bydd angen yr hyfforddiant yn gyflym. 

SR: Mae'r canllawiau ynghylch pryd y mae angen gwiriadau ar eu cyfer yn fwyaf pwysig. 
AL: Rwy'n credu y gellir darparu hyn yn eithaf cyflym, mae DJ wedi cynghori y gellir paratoi 

rhywbeth penodol i ysgolion. 

DJ: Mae canllawiau CThEM yn ddefnyddiol, ond gallwn ddarparu rhywbeth mwy penodol i'r 
ysgol ynghylch pryd y mae angen gwirio. 

SR: Os oedd siart llif o gwmpas y gallai helpu, ond pan fydd angen gwiriadau yw'r pwysicaf. 

LM: Mae'n anodd cytuno i gofrestru os nad ydym yn gwybod sut olwg fydd arno. 
AL: Gallwn ddarparu hyn cyn diwedd y tymor. 

SR: A allwn hefyd ohirio'r CLG hyn, ond a ydych chi'n dweud mai'r mwyaf y gallwn ei gael yw 
cyngor ac arweiniad? 

DJ: Ni allaf weld sut y byddem yn ateb y cwestiynau sydd eu hangen felly byddem bob amser yn 
gofyn i'r ysgol. 

SR: Pe bai gennym proformas i ddarparu'r wybodaeth ofynnol, gallai hynny helpu. 
PD: Byddai dyblygu gwybodaeth a gwaith ychwanegol i ni. 

LH: Rwy'n cefnogi'r syniad ein bod yn cyhoeddi canllawiau ac yn darparu cymorth/cyngor yn ôl 
yr angen. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant. 

SJ: Os gallwn ohirio penderfyniad a gweld beth sy'n cael ei gynnig ac efallai cael yr 
hyfforddiant gallwn ailedrych arno. 

PD: Rwy'n cytuno â hynny. 

Cytunwyd bod canllawiau yn cael eu darparu i helpu ysgolion i nodi pryd mae angen gwiriad a bod 
Darperir hyfforddiant pwrpasol hefyd gan yr awdurdod i gerdded drwodd gydag ysgolion er 

enghraifft 
gwiriadau. Byddai penderfyniad ar yr SLAs yn cael ei ohirio nes bod yr uchod wedi cael sylw. 

Cytunwyd cymeradwyo'r CLG canlynol ar gyfer 2024-2027: 

• CLG Cyfrifeg 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

• CLG Gwasanaethau Gofalu 
• CLG Addysg Lles 
• CLG Cymorth Ariannol 
• CLG Cymorth Llywodraethwyr 
• CLG Adnoddau Dynol 
• CLG Llywodraethu Gwybodaeth 
• CLG Cyfreithiol 
• Gwasanaethau Arlwyo Ysgolion (Clybiau Prydau Ysgol a Brecwast) 
• Adran TGCh Ysgolion 
• CLG Cerddoriaeth Ysgol 

Gohiriwyd penderfyniad ar gymeradwyo'r CLG canlynol hyd nes y ceir rhagor o wybodaeth. 

• CLG Credydwyr 
• CLG Cyflogres 
• CLG Gwasanaethau Eiddo 

5. ADY a Chyllid Cymorth Iaith 
JL: Y llynedd, gwnaethom gytuno ar fformiwla ar gyfer dyrannu cyllid ADY yn seiliedig ar 

gyfartaledd tair blynedd o Gymorth Data ac Iaith PLASC yn seiliedig ar nifer y disgyblion 
AAA/ADY mwyaf dros dair blynedd. Yr egwyddor yw na ddylai unrhyw ysgol fod dan 
anfantais yn ystod y cyfnod pontio i CDU. 

Gan fod y trawsnewid yn parhau, rydym yn cynnig ein bod yn mabwysiadu gweithdrefn 
debyg ar gyfer 2024/2025 ond yn defnyddio cyfartaledd / uchafswm/cyfartaledd 4 blynedd. 

LM: Sut wnaethoch chi benderfynu gwerth pob uned? 
JL: Mae'n seiliedig ar y gwerth hanesyddol sydd wedi tyfu gyda chwyddiant. 
AL: Fe wnaethom gytuno ar y model pontio i sicrhau nad oedd unrhyw gollwyr, mae ysgolion i 

gyd ar wahanol gamau yn ystod y cyfnod pontio. 

LM: A fydd yn cael ei adolygu wrth i ni symud ymlaen? 
AL: Mae'n rhan o'r adolygiad o sut mae ADY yn cael ei ariannu, bydd angen i ni gytuno ar fodel 

ariannu newydd ar gyfer pryd y caiff y gofrestr ADY ei gweithredu'n llawn ond bydd hynny ar 
gyfer trafodaethau yn y dyfodol. 

Nid oedd unrhyw gwestiynau pellach, a chytunwyd i fabwysiadu'r modelau cyllido trosiannol 
arfaethedig ar gyfer ADY a Chefnogaeth Iaith ar gyfer 2024/2025. 

6. Gostyngiad ISB 
JL: Trafodwyd y gostyngiad posib i'r ISB yn y cyfarfod diwethaf ac roedd cyfarfodydd 

Penaethiaid a Chadeirydd y Llywodraethwyr yr wythnos diwethaf hefyd lle trafodwyd y 
gostyngiad i'r gyllideb. Yn y cyfarfod hwnnw, awgrymwyd y byddai angen gostyngiad o 4.1% 
ar yr ISB ar gyfer 2024/20025. Fodd bynnag, ers y cyfarfod hwnnw, rydym wedi nodi 
arbedion o £116,122 gan y CLG Prydau Ysgol, ac mae hyn yn golygu bod y targed arbedion 
uwch bellach yn 3.9%. 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

Mae taenlen wedi'i chylchredeg sy'n dangos effaith bosibl y gostyngiad hwn. Mae'r 
ffigurau'n cynnwys gostyngiadau 2023/2024, y ffigurau sylfaenol diwygiedig ac yn dangos 
bod cyllid LRB ac addasiadau ôl-weithredol wedi'u dileu o'r cyfrifiad. 

LM: Beth mae'n ei olygu lle mae'n dweud bod gostyngiadau wedi'u hychwanegu'n ôl? 
JL: Rydym wedi cynnwys y gostyngiad a wnaed y llynedd ond mae'r ffigwr hwnnw wedi'i addasu 

i adlewyrchu unrhyw newidiadau e.e. niferoedd disgyblion. 

LM: Nid yw'n gwneud synnwyr. 
AL: Rydym yn rhedeg y fformiwla fel arfer ar gyfer 2024/25 ond yna cymhwyso'r toriad o 

2023/2024, mae'r ffigurau hynny wedi'u haddasu i adlewyrchu unrhyw newidiadau gan nad 
oedd hyn ond yn deg. Yna gwnaethom gymhwyso toriad 2024/2025. 

LM: A ydym yn ei gymryd ddwywaith ? 
AL: Na, roedd yn rhaid i ni ddal y sefyllfa ar bob blwyddyn wrth i ni ariannu ar sail rhif disgybl ac 

addasu'r sylfaen honno os oes angen. 

LM: Felly, rydym yn cael gostyngiad o 6% nid 4%? 
AL: Mae tua 3% ar gyfer 23/24 a 4% arall yn 24/25, felly tua 7% dros y ddwy flynedd. 

RSD: Rwy'n pryderu bod y toriad yn effeithio ar fy holl gyllideb gan nad wyf yn cael cyllid 
LRB/ADY felly a ellid edrych ar hynny? 

AL: Mater i'r grŵp fyddai cytuno ar ddull arall, rydym wedi ystyried sail rhif disgyblion o'r blaen 
ond roedd hyn o fudd anghymesur i Greenfield, a chytunwyd ar y gyfradd unffurf fel model 
tecach. 

SR: Ydych chi'n gofyn i ni os ydyn ni'n derbyn y toriadau hyn?  Beth os na wnawn ni? 
AL: Rydym yn chwilio am bleidlais ar y toriadau a'r cytundeb ar sut y byddem yn cymhwyso'r 

toriadau. 

SJ: Beth sy'n digwydd os nad ydym yn eu derbyn? 
AL: Byddem yn adrodd hynny i'r Cyngor. 

SJ: A fyddwn ni'n pleidleisio ar y fethodoleg a'r toriadau? 

Roedd y bleidlais fel a ganlyn: 

I gefnogi'r gostyngiadau arfaethedig i ISB 2024/2025: 

• 0 o blaid 
• 10 yn erbyn 
• 3 ymatal 

I gefnogi methodoleg y cynnig ar gyfer gwneud y gostyngiadau ISB: 

• 11 o blaid 
• 1 yn erbyn 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

• 1 ymatal 

SR: A yw'r dyfarniadau cyflog ar gyfer staff wedi'u cynnwys yn y ffigurau hyn? 
JL: Mae'r hyn rydyn ni'n gwybod wedi'i adeiladu ynddo. Mae 4% wedi'u cynnwys ar gyfer Cyflog 
Athrawon o Medi 24. 

SR: A allwn ni ddechrau'r sgwrs am symud i ariannu cyflogau athrawon go iawn? 
AL: Gallwn ei gynnwys yn y rhaglen waith. 
SJ: Byddai'n cael effaith; Rydym bob amser yn ofalus o'r gost pan fyddwn yn recriwtio staff. 
SR: Mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar gael y staff gorau. 

LM: Byddai'r arian yr un maint felly byddai angen i unrhyw arian ychwanegol ar gyfer hyn ddod 
o rywle arall. 

AL: Gallwn roi rhai modelau at ei gilydd a chael trafodaeth briodol yn y Gweithgor ond byddai 
enillwyr / collwyr yn bodoli. 

7. Cyfarfodydd nesaf 
Cytunwyd ar y cyfarfodydd canlynol: 

Fforwm Cyllideb Ysgolion 
• Mawrth 5ed 2024 am 11am (Afon Taf) 
• Mai 21ain 2024 am 11am (i’w gadarnhau) 
• Gorffennaf 2il 2024 am 11am (i’w gadarnhau) 

Gweithgor Fforwm Cyllideb Ysgolion 
• Chwefror 6ed 2024 am 10am ( Ynysowen) 
• Ebrill 23ain 2024 am 10am (i’w gadarnhau) 
• Mehefin 11eg 2024 am 10am (i’w gadarnhau) 
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